

หลังคาเขียว ช่วยผู้ประสบภัย

แม้ว่าหันหลังจากธรรมชาติจะทวีความรุนแรงเพียงใด สร้างความเสียหายให้มนุษย์มากแค่ไหน สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกลับมามีชีวิตใหม่ได้ ไม่ได้มาจากปัจจัยที่เรียกว่า “เงิน” แต่มาจากคำว่า “กำลังใจ” ที่เป็นผลมาจาก “น้ำใจ” จากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่ทำให้เราสามารถยืนหยัดสู้กับทุกปัญหา และทำให้โลกนี้ยังคงหมุนอยู่

“โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โดยความร่วมมือของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เปิดโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัย มีส่วนร่วมในการแสดงน้ำใจต่อโลก ด้วยการ “แกะ ถ้าง เก็บ” ถังเครื่องดื่มใช้แล้วนำมาบริจาค เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็น “หลังคาเขียว” ส่งต่อน้ำใจสู่พื้นที่ประสบภัยธรรมชาติทั่วประเทศ

ในฐานะผู้ดำเนินโครงการหลังคาเขียวฯ นางกมลยา ณ ถลาง ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด



หลังคาที่ทำจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล

กล่าวถึงโครงการนี้ว่า เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ในรูปแบบของ “แผ่นหลังคาเขียว” ที่ได้จากการรณรงค์ให้ผู้บริโภคนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ไปบริจาคเพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นหลังคา

หลังจากเริ่มโครงการเมื่อเดือนมิ.ย. 2553 สามารถรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกว่า 16 ล้านกล่อง ผลิตเป็นแผ่นหลังคาเขียวได้กว่า 8,000 แผ่น และส่งมอบให้มูลนิธิฯ นำลงพื้นที่ประสบภัย ดัดตั้งให้บ้านของผู้ที่ได้รับ



รอยยิ้มหลังได้รับบ้านใหม่

ความเดือดร้อนในภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช หลังจากที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก จากการสูญเสียบ้านเรือนที่ถูกภัยธรรมชาติ ทั้งพายุฝนกระหน่ำ น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

“จำนวนแผ่นหลังคาเขียวที่ผลิต และส่งมอบในช่วงที่ผ่านมา เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั่วประเทศ ที่พร้อมให้ความร่วมมือในทุกทางที่จะสามารถช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่เดือดร้อน และไม่ใช่แค่เพียงการมอบชีวิตใหม่ให้กับคนเหล่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอีกด้วย” นางกอลอยตา กล่าว



หลังจากทยอยส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย รอยยิ้มบางๆ บนใบหน้าของชาวบ้าน ก็เริ่มเห็นได้ชัดเจนขึ้น แม้หลายคนสูญเสียทั้งที่อยู่อาศัย และอาชีพ และยังคงใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการก่อสร้างตัวขึ้นมาใหม่ แต่ความอบอุ่นจากการได้อยู่กันพร้อมหน้าภายใต้หลังคาเดียวกันอีกครั้ง เป็นสิ่งที่ทุกคนที่ได้รับจาก “บ้านชีวิตใหม่” โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ขามเฒ่า สภาเกษตรกรไทย

นางนุพผา วิจурย์ ผู้ประสบภัยบ้านเขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เล่าว่า วันแรกที่ได้เข้าไปอยู่ในบ้าน มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก ดินดีนใจมากเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ยิ่งเมื่อรู้ว่า หลังคาบ้านได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วที่ทุกคนนำมาบริจาค ก็ดีใจและแปลกใจอยู่ว่า จะเอามาทำเป็นหลังคาใช้งานจริงได้หรือ แต่ตอนนี้ได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วว่า หลังคาเขียวนอกจากจะทำให้ร่มเงาใจที่ได้บ้านหลังใหม่แล้ว ยังช่วยให้บ้านเย็นสบายอีกด้วย



นุพผา วิจурย์



เกรียงศักดิ์ มือกอง



วินัย สมทรัพย์



กอลอยตา ณ ถลาง



บ้านหลังใหม่ของผู้ประสบภัย

ไม่ต่างกับ นายเกรียงศักดิ์ มุสิกทอง ผู้ประสบภัยบ้านโนไฉ่ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ร่วมบอกว่า ได้เห็นบ้านใหม่ของตัวเองเป็นรูปเป็นร่าง มีสีสันทันของหลังคาเขียวที่สะท้อนแสงแดด เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของบ้านชีวิตใหม่ ขอบคุยกกลุ่มอาสาสมัครและทหารที่ช่วยกันอย่างเต็มที่ ในการคืนชีวิตใหม่ให้ผู้ประสบภัยทุกคน

นอกจากความสุขของชาวบ้านที่อยู่ในบ้านหลังใหม่แล้ว เหล่าอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญ ที่ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีระบบ แม้จะติดขัดบ้างในบางขั้นตอน แต่อดสาหัสและจิตใจที่เต็มไปด้วยความสุขในการให้ ทำให้ผ่านอุปสรรคไปได้ อย่างราบรื่น

“หลังจากที่ขึ้นโครงสร้างบ้านเสร็จแล้ว ทีมอาสาสมัครได้รับแผ่นหลังคาเขียวจากทางจังหวัด ส่วนตัวพอทราบว่าเป็นหลังคาที่ทำจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล ก็ยังไม่แน่ใจในเรื่องความทนทาน แต่พอเริ่มติดตั้ง ก็ประหลาดใจในความแข็งแรง การขนย้ายแผ่นหลังคาจากที่หนึ่งไปยัง

อีกที่หนึ่ง เฟอร์เซ็นต์ความเสียหายนับว่าเป็นศูนย์ เพราะหลังคาเขียวมีความยืดหยุ่นสูงมาก ไม่แตกหัก คนขึ้นไปยืนเหยียบ 2-3 คนก็ไม่แตก”

นายวินัย สมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.เขา

พระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช หนึ่งในผู้ประสานงานก่อสร้างบ้านชีวิตใหม่ในพื้นที่ประสบภัยให้ความเห็น

ด้าน นายประดิษฐ์ ทองจันทร์ นายก อบต.ท่าข้าม อ.พุนพิน เล่าว่า เมื่อรับเรื่องมาจากผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับการสนับสนุนหลังคาบ้านจากโครงการหลังคาเขียวฯ เป็นหลังคาที่ทำจากกล่องเครื่องดื่มที่รีไซเคิลแล้ว ก็ตกใจว่า ทำไมถึงเลือกใช้หลังคาชนิดนี้ จนได้เข้าอบรม ให้ข้อมูลที่มาที่ไปของแผ่นหลังคาเขียว ตลอดจนสอนวิธีการติดตั้งและซ่อมแซม จึงรู้สึกทั้งในคุณสมบัติ และจากที่ได้พูดคุยกับทีมทหารอากาศ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างบ้าน ทุกคนพูดเหมือนกันว่า ติดตั้งไม่ยาก ไม่ต่างกับหลังคาทั่วไป

เสียงสะท้อนเหล่านี้ บ่งบอกว่า แม้ความช่วยเหลือจะมาในรูปแบบของหลังคา ที่มาจกสิ่งที่ดูไร้ค่าอย่างกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล แต่ก็สามารถให้คุณค่าทางจิตใจและใช้ประโยชน์ได้จริง ทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นหลังคาที่ได้มาจากการรวมน้ำใจจากทั่วสารทิศ และเป็นหลังคาที่ให้ความร่มเย็นทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้อยู่อาศัย รวมถึงโลกของเรา